
BORGARRÁÐ 12. janúar 2023: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um
fjölda bíla í eigu Reykjavíkurborgar - MSS23010117

Óskað er upplýsinga um hversu margir bílar eru í eigu og notkun hjá Reykjavíkurborg og
hversu margir af þeim eru rafmagnsbílar og eða metanbílar. Óskað er eftir sundurliðuðum
upplýsingum um eftir sviðum og B- hlutafyrirtækjum.


